

27 กรกฎาคม 2558 หน้า 7,12 (1)



กยท.พนักเครื่อง่าย'ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า'
ลดความเสี่ยงขาดน้ำ-แก้ปัญหาน้ำแล้ง

หน้า 12

กยท.พนักเครื่อง่าย'ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า' ลดความเสี่ยงขาดน้ำ-แก้ปัญหาน้ำแล้ง

การขยายแห่งประเทศไทย (กยท.) รัฐวิสาหกิจปิโตรเลียมแห่งชาติ ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การขยายฯ ปี 2558 สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเดิมงานแรกจัดใหญ่โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ชูแนวคิด "คุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน" หวังกระตุ้นทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำและภาวะภัยแล้ง

อำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติในหลวง "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ภายใต้อำนวยการของ นายสุวิทย์ วิบุลยปภาวัชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุวิทย์ วิบุลยปภาวัชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขยายผลเป็นรูปธรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งแนวพระราชดำริประการหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่ขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ ตลอดจนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี



อำนาจ ปะติเส ประธานในพิธีเปิดงาน

ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

"กระทรวงเกษตรฯ ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาร้อยเรียงเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในโครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ซึ่งทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในทุกๆ มิติและนำเสนอให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมตลอดทั้งปี 2558 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อสถานการณ์ความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำและภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน"

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ย้ำด้วยว่า การขยายแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่มีความสำคัญในการดูแลและพัฒนาด้านยางพาราอย่างครบวงจร มีการใช้ประโยชน์จากน้ำในการปลูกสร้างสวนยางพารา จนกระทั่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือประกอบธุรกิจได้อย่างมากมาย รวมถึงมีการ



สถานที่จัดงาน



ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาคครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมยางพารา เป็นสิ่งสมควรขยายผลต่อไปอย่างยิ่งในการประยุกต์ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เชาวลิต อินทรเศียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า จังหวัด



27 กรกฎาคม 2558 หน้า 7,12 (2)

ขอนแก่น เมืองเสียดอกคอกุน เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน มีเนื้อที่ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 4,369,043 ไร่ พื้นที่ปศุสัตว์ 26 อำเภอ 198 ตำบล ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน 614,680 ไร่ จำนวนคนทำงานในภาคเกษตร 312,487 คน ในจำนวนพื้นที่ทางการเกษตร มีพื้นที่ปลูกยางพารา 94,846 ไร่ เกษตรกรชาวสวนยาง 6,745 ครัวเรือน

ประสิทธิ์ หมดเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า การจัดงานในครั้งนี้ กยท.จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการแสวงหาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการรับรู้ข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการการทำสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยแสดงระบบการใช้น้ำ การสูบน้ำบาดาลด้วยเครื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคอีสานที่ขาดแคลนแหล่งน้ำบนดิน การใช้วัสดุปลูกพื้นบ่อน้ำด้วยยางพาราป้องกันการรั่วซึมของน้ำ การเปลี่ยนน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพาราเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการรวมยางร่วมกับการใช้ไม้ฟืนและใช้หุงต้มอาหาร ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตร รวมถึงเป็นการดำรงชีพอย่างพอเพียง

ประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านยางพาราผ่านเรียนรู้ 8 ฐานด้วยกัน ได้แก่ 1.ฐานเรียนรู้การผลิตพันธุ์ยาง ซึ่งมีการจัดการระบบการให้น้ำโดยใช้สปริงเกลอร์ และใช้ชุดควบคุมเวลาการให้น้ำแบบอัตโนมัติเพื่อ

ประหยัดการใช้น้ำและแรงงาน 2.ฐานเรียนรู้การปลูกยาง การดูแลรักษา พืชแซม พืชคลุมดิน โดยการใช้ระบบการให้น้ำแบบน้ำหยด และเทปน้ำพุ่ง ซึ่งจะทำให้การใช้น้ำได้ประโยชน์กับพืชแซม พืชร่วมยาง และยางพาราในเวลาเดียวกัน

3.ฐานเรียนรู้การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการจัดแสดงและสาธิตการดูแล การบำรุงรักษาสวนยางในระยะให้ผลผลิตและอื่นๆ เป็นการแนะนำการเพิ่มผลผลิตในช่วงหน้าแล้ง และในระยะฝนทิ้งช่วง ด้วยการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์จากแหล่งน้ำบาดาลเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดแคลนแหล่งน้ำบนดิน 4.ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตยางชั้นต้น 5.ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า 6.ฐานเรียนรู้หลุม โดยมีการจัดการระบบน้ำด้วยการใช้น้ำแบบมินิสปริงเกลอร์ในหลุมเดียวกันทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

7.ฐานเรียนรู้บ้านวิถีชีวิตชาวสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดจำลองบ้านวิถีชีวิตชาวสวนยาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดการระบบน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้น้ำแบบน้ำหยด แบบมินิสปริงเกลอร์ การคลุมโคนด้วยฟางข้าว เพื่อลดการสูญเสีย และ 8.ฐานเรียนรู้การปลูกยางแบบผสมผสาน มีการสาธิตระบบการจัดการน้ำ โดยการสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมากักเก็บในถังเก็บและบ่อน้ำที่ปูพื้นด้วยยางพาราป้องกันการสูญเสีย การรั่วซึมของน้ำ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ และขาดแคลนแหล่งน้ำ

นับเป็นอีกก้าวของการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในการณรงค์เกษตรกรชาวสวนยางใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างยั่งยืน

● สุรัตน์ อัดตะ ●

27 กรกฎาคม 2558 หน้า 7



รู้ค่าน้ำ: นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ชูแนวคิดคุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น



ว เกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

กษ ร่วม สกย.-อ.ส.ย.จัดงาน“ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2015 เวลา 14:53 น. กอง บก.ออนไลน์ [ข่าวรายวัน](#)

กษ. ร่วมกับ หน่วยงานภายใต้การดูแล นำโดย การยางแห่งประเทศไทย (สกย. และ อ.ส.ย.) ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานโครงการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ชูแนวคิด คุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการเปิดงานครั้งนี้ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขยายผลเป็นรูปธรรมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แนวพระราชดำริประการหนึ่งที่สำคัญยิ่ง คือ เรื่องน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่ขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ ตลอดจนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำพระราชมณเฑียรกิจของพระองค์ท่านมาร้อยเรียงเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในโครงการ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในหลายๆ มิติ และนำเสนอให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมตลอดทั้งปี 2558 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อสถานการณ์ความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำและภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน รวมทั้งเกิดการสร้างความตระหนักของคนในชาติให้เห็นถึงความสำคัญ of ทรัพยากรน้ำ ทุกหยดที่มีค่าและหามาด้วยความยากลำบาก ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และ กยท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่มีความสำคัญในการดูแลและพัฒนาด้านยางพาราอย่างครบวงจร มีการใช้ประโยชน์จากน้ำในการปลูกสร้างสวนยางพาราจนกระทั่งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือประกอบธุรกิจได้อย่างมากมาย รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาคครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมยางพารา เป็นสิ่งสมควรขยายผลต่อไปอย่างยิ่ง ซึ่งกิจกรรมในงานต่างๆ สามารถนำไปเป็น

- 2 -

แนวคิดต่อยอดพัฒนา หรือประยุกต์ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริงในชีวิตประจำวัน

นายเชาวลิต อินทรเศียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เมืองเสียงแคนดอก
คูณ เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน มีคำขวัญของจังหวัดว่า “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอก
คูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวย
โอลิมปิก” ทั้งนี้ จ.ขอนแก่น มีเนื้อที่ 10,885.99ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นมี
พื้นที่ทางการเกษตร 4,369,043ไร่ พื้นที่ปกครอง 26อำเภอ 198ตำบล ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน 614,680
ไร่ จำนวนคนทำงานในภาคเกษตร 312,487คน ในจำนวนพื้นที่ทางการเกษตร มีพื้นที่ปลูกยางพารา 94,846
ไร่ เกษตรกรชาวสวนยาง 6,745ครัวเรือน เป็นเมืองท่องเที่ยวมีสถานที่สำคัญ เช่น วัดป่าแสงอรุณ วัดหนอง
แวงพระอารามหลวง วัดพระพุทธบาทภูพานคำ ถ้ำค้างคาว ภูผาม่าน เขื่อนอุบลรัตน์ ปราสาทเปือยน้อย
ผานกเค้า บางแสน 2พิทยา 2พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น หมู่บ้านจุงอาง บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง
หมู่บ้านเต่า อ.มัญจาคีรี นอกจากนี้ ยังมีอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยานแห่งชาติภู
เก้า-ภูพานคำ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูเวียงซึ่งค้นพบไดโนเสาร์ ภูเวียงโก ซอ รัส สิรินธร
เน่ อีกด้วย มียุทธศาสตร์ให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา Khon kaen Mice
city ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้ นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่นอีกช่องทางหนึ่งด้วย เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม

**นายประสิทธิ์ รมิตเส็น รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานใน
กิจการการยางแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า ในนามของการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. (ความร่วมมือ
ระหว่าง 2หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และ องค์การสวนยาง) ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในเดือนกรกฎาคม 2558ภายใต้โครงการ “ใช้น้ำอย่างรู้
คุณค่า ปวงประชากวายเป็นพ่อของแผ่นดิน” ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “คุณค่า
แห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนน้ำเสียเป็นพลังงาน” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กยท. จัดขึ้น
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการ
แสวงหาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นถึง
ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการรับรู้ข้อมูลและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร โดยภายในงาน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการ

- 3 -

เกิดพระเกียรติ นิทรรศการการทำสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยแสดงระบบการใช้น้ำ การสูบน้ำบาดาลด้วยเครื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคอีสานที่ขาดแคลนแหล่งน้ำบนดิน การใช้วัสดุปูพื้นบ่อน้ำด้วยยางพาราป้องกันการรั่วซึมของน้ำ การเปลี่ยนน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพาราเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการหมักร่วมกับการใช้ไม้ฟืนและใช้หุงต้มอาหาร ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงเป็นการดำรงชีพอ่างพอเพียง

นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านยางพาราผ่าน 8ฐานเรียนรู้ ฐานเรียนรู้การผลิตพันธุ์ยาง ซึ่งมีการจัดการระบบการให้น้ำโดยใช้สปริงเกอร์ และใช้ชุดควบคุมเวลาการให้น้ำแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดการใช้น้ำและแรงงาน ฐานเรียนรู้การปลูกยาง การดูแลรักษา พืชแซม พืชคลุมดิน เป็นการจัดแสดง สาธิตการดูแลรักษาสวนยางในระยะก่อนให้ผลผลิต การปลูกยางเพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของพันธุ์ยางจำนวน 11สายพันธุ์ โดยมีการแสดงการใช้ระบบการให้น้ำแบบน้ำหยด และเทปน้ำพุ่ง ซึ่งจะทำให้การใช้น้ำได้ประโยชน์กับพืชแซม พืชร่วมยาง และยางพาราในเวลาเดียวกัน ฐานเรียนรู้การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการจัดแสดงและสาธิตการดูแล การบำรุงรักษาสวนยางในระยะให้ผลผลิต และอื่นๆ เป็นการแนะนำการเพิ่มผลผลิตในช่วงหน้าแล้ง และในระยะฝนทิ้งช่วง ด้วยการให้น้ำ แบบสปริงเกอร์จากแหล่งน้ำบาดาล โดยใช้เครื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำ ทำให้ประหยัดพลังงาน และเหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดแคลนแหล่งน้ำบนดิน ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตยางขั้นต้น ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ฐานเรียนรู้หลุม โดยมีการจัดการระบบน้ำด้วยการใช้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ในหลุมเดียวกัน ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ฐานเรียนรู้บ้านวิถีบ้านวิถีชีวิตชาวสวนยาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดจำลองบ้านวิถีชีวิตชาวสวนยาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดการระบบน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้น้ำแบบน้ำหยด แบบมินิสปริงเกอร์ การคลุมโคนด้วยฟางข้าว เพื่อลดการสูญเสียน้ำ การใช้น้ำร่วมกันระหว่าง การเลี้ยงกบกับเลี้ยงปลา และการใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงปลา มารดน้ำพืชผักของบ้านวิถีฯ และฐานเรียนรู้การปลูกยางแบบผสมผสาน เป็นการปลูกยางผสมผสานด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจหรือพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร มีการสาธิตระบบการจัดการน้ำ โดยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเก็บในถังเก็บและบ่อน้ำที่ปูพื้นด้วยยางพารา

- 4 -

ป้องกันการสูญเสีย การรั่วซึมของน้ำ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ และขาดแคลนแหล่งน้ำ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ของการยางแห่งประเทศไทย (สกย. และ อ.ส.ย.) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้ำ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในมิติต่างๆ ของภาคการเกษตร ทั้งด้านการจัดการบำรุงดิน การประมง การเลี้ยงสัตว์ การผลิตพืช และการติดตั้งระบบน้ำในแปลง เป็นต้น อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยคาดหวังว่าเกษตรกรและประชาชนทั่วไปน้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ มาปรับใช้ในการทำเกษตรและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน



27 กรกฎาคม 2558 หน้า 14

คสย.ปลื้มบึกตู่จริงจังแก้ปัญหาปท.

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ จ.สงขลา นายวีระศักดิ์ ลินธวัชศ์ ประธานสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (คสยท.) เปิดเผยว่า ชาวสวนยางพารากำลังระดมระดับแกนนำ 200 คน เพื่อเข้ามอบช่อดอกไม้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องในโอกาสชาวสวนยางพาราไทย ได้รับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ทำให้ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยได้รับการดูแลคุ้มครองสนับสนุนจาก พ.ร.บ.กยท.อย่างทั่วถึง

“พ.ร.บ.กยท.ที่ชาวสวนยางพาราขับเคลื่อนมาตลอดนับสิบปี และมาหลายรัฐบาล แต่มาประสบความสำเร็จสูงสุดในรัฐบาล

คสช. มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตัวแทนชาวสวนยางพาราได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการ กยท. 5 ตำแหน่ง จาก 15 ตำแหน่ง ซึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคม สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย และสมัชชาชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จะประชุม พ.ร.บ.กยท.ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)” นายวีระศักดิ์กล่าว

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย (ค.ส.ย.) เปิดเผยว่า ค.ส.ย.เฝ้าติดตามเรื่องยางพาราอย่างต่อเนื่อง และสรุปแล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์จริงจังในการแก้ไขปัญหาของประเทศ หลายครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะประธาน กนย. จะนั่งหัวโต๊ะประชุมและสั่งการ



25 กรกฎาคม 2558 หน้า 3 (1)

ผมทำงานเต็มที่-ไม่เคยขอเวลาทำต่อ



ออกอาการไม่สู้ดี สำหรับ “ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” รว. เกษตรและสหกรณ์ คนปัจจุบัน จากคำข “หม่อมอ้อย คอนเนกชั่น” มีข่าวปล่อยขาลอยแก้อื้อร้อนมาต่อเนื่อง แคมคราวนี้อยู่แถวหน้ามีโอกาสโดนได้ตก “เรือแป๊ะ” ในการผ่าตัดปรับตัวคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเปลี่ยนกันมาอย่างน้อยเก้าในต้องรอดใจ “แป๊ะ” แต่ที่แน่ ๆ ต้องมีการปรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาล ให้กลับคืนมาอีกครั้ง

ทีมข่าวการเมืองเดลินิวส์ เลยมาสัมภาษณ์เปิดใจ “ท่านปีย์ หรือ พญานาค 1” ซึ่งระหว่างการสนทนาพูดคุยอย่างอารมณ์ดีตลอดเวลา

☆☆☆ **ดีลเป็นลูกหม้อกระทรวงเกษตรฯ เพราะเคยเป็นปลัดกระทรวงก่อนมาเป็นรัฐมนตรี ละเอียดทุกที่สุด ในช่วงที่ไม่มีโครงการประชานิยม**

สถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกติ หมายความว่าเรามีภารกิจเร่งด่วนมากมาย เช่น ภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ มาตรฐานประมงตามเกณฑ์ยุโรป หรือ ไอศูญ และยังคงเตรียมรับมือการเปิดเสรีอาเซียน หรือเออีซีอีก ขอมรับว่าคนของเราไม่เตรียมมารับภารกิจแบบนี้ เราทำภาคผลิตอย่างเดียวมาตลอด พอมาเจอภารกิจที่รัฐบาลมอบให้ เมื่อคนไม่พร้อมต้องฝึกกันใหม่หมด ทั้งเรื่องการสื่อสารสมัยใหม่ การใช้ไอที การรายงานรูปแบบใหม่ การแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องแรกที่ต้องแก้ไข และเทคโนโลยีการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่การปลูกการผลิต แก้ไขปัญหาหลังการเก็บเกี่ยว ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไร ส่วนราชการเหมือนเดิม คนนำเป็นภาคเอกชน เป็นคนริเริ่มเทคโนโลยีต่าง ๆ ภาคเอกชนไปไกลกว่า ซึ่งคาดหวังว่าภาคราชการจะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ และถ่ายทอดให้เกษตรกรมากกว่านี้ แต่ช่วง 10 กว่าปีที่ผมไม่อยู่ในกระทรวง ราชการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทำงานแบบแก้ไขเป็นรายวัน สินค้าเกษตรผลผลิตลดลง และราคาคต่ำเกือบทุกตัว รัฐไม่อุดหนุนไม่สามารถผลิตเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เลย

☆☆☆ **1 ปีที่ผ่านมา ปรับโครงสร้าง และยกระดับผลผลิตการเกษตร เป็นรูปธรรมชัดเจนหรือยัง**

เรื่องปรับโครงสร้างสำคัญมากกับอนาคตเกษตรไทย การรวมตัวกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ ๆ แทนแปลงเล็ก เพื่อพลังต่อรองในแง่ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง สายพืชทำสองอย่าง ยางพารามีการปรับโครงสร้าง

ออกกฎหมายยางพาราใหม่ สร้างตลาดกลางมากยิ่งขึ้น และยังมีเงินอุดหนุนเบี้ยต่ำ การสร้างงาน ช่วยเหลือให้ชาวสวนยางสามารถปรับตัวอยู่ได้ขณะที่ราคายางต่ำลง เรื่องข้าวได้ปรับพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกอ้อย จัดแบ่งโซนนิ่งพื้นที่ปลูกข้าว และพยายามปรับให้มั่นคงเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะปีหนึ่ง ๆ ใช้เมล็ดพันธุ์เป็นล้าน ๆ ตัน ต้องสร้างเกษตรกรให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาผลผลิตในอนาคต ไม่ใช่คิดแต่เอา พันธุ์อะไรก็ได้มาปลูกเพื่อขายอย่างเดียว ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ผลผลิตต่อไร่เราลดลงเรื่อย ๆ ฉะนั้นหากไม่แก้ไขที่เมล็ดพันธุ์ ต่อไปข้าวบ้านเราออกจากคุณภาพต่ำลง ผลผลิตต่อไร่ยังน้อยลง แต่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นทุกชนิด

ส่วน การแก้ปัญหาประมงตามมาตรฐานยุโรป หรือ ไอศูญนั้น ขณะนี้ต้องทำให้ประมงคิดกฎหมายน้อยที่สุด กฎหมายที่อยู่แล้วแต่ฝ่าฝืนกัน วันนี้เราบูรณาการใหม่หมด ใช้โอกาสที่ปรับโครงสร้างประมงไทยให้มีคุณภาพ ต้องไม่ทำลายทะเลแหล่งที่มาหากินอย่างเดียว อุปลงคืออุปทานมันจะสร้างสมดุลเอง ต่อไปต้องเดินหน้าการพัฒนาคุณภาพสินค้า ในโลกสมัยใหม่ถ้าไม่ควบคุมการผลิตโอกาสจะพัฒนาขายตลาดสินค้าเกษตรในอนาคตจะยากมาก เรื่องสุดท้ายปรับโครงสร้างสหกรณ์ เอาคร่าว ๆ มีสหกรณ์ดี ๆ สัก 30 เปอร์เซ็นต์ และระดับกลาง ๆ 30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ

ดกเกรด นอกจากนี้มีกลุ่มเกษตรกร วิชากิจชุมชน ทุกวันนี้สหกรณ์มุ่งแต่ทำธุรกิจให้สมาชิกกู้เงิน และพัฒนาผลผลิตพื้นฐาน ส่วนใหญ่มีแต่ข้าว ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไม่เกิด การเชื่อมโยงทางธุรกิจ

แทบไม่มีนโยบายรัฐบาลต้องการเห็นสหกรณ์เชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าขายหรือเข้าไปทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเอง ต้องยกระดับขีดความสามารถ ไม่ใช่ทำกันอยู่อย่างเดียว ผมไป 10 ปี กลับมาเป็นแบบนี้ถ้าผมหายไป ผิดกลับมาอยู่อย่างนี้ เขามีขีดความสามารถแต่จำกัดตัวเองอยู่แค่นั้น ซึ่งต้องพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้ได้ ผมมีเวลาตามโรดแมปปีกว่าที่พูดตอนต้นทำไปแล้วและคาดว่าปีหน้ากำลังทำต่อไป

☆☆☆ **ปัญหาน้ำ วิกฤติภัยแล้งเรื้อรังของสภาพอากาศหรือบริหารน้ำผิดพลาด**

เราเจอภาวะ “เอลนินโญ่” ที่รุนแรงกว่าทุกครั้ง มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน ซึ่งโชคดีที่วางรากฐานเรื่องน้ำไว้ดีโดยเฉพาะโครงการ

25 กรกฎาคม 2558 หน้า 3 (2)

“ถามว่าผมพอใจการทำงานที่ผ่านมากกว่าปีหรือไม่ ก็ยังไม่ค่อยพอใจตัวเอง ถ้าถามว่าทำไม ก็ต้องตอบว่า อาจจะต้องมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง หรือต้องเป็นซูเปอร์แมน แต่มันทำได้แค่นี้ และผมไม่เคยขอเวลาทำต่อเลย”



เอง ผมฟังข้อมูล มีแบบจำลองของนักวิทยาศาสตร์เขาทำกันถ้ามีฝนมาจะเป็นอย่างไร ดูแล้วควรเป็นอย่างไรผมก็ตัดสินใจแล้วใครเห็นเป็นอย่างไร ผมไม่ใช่คนตัดสินใจ ใครคาดคิดพลาดผมไม่รู้เพราะถ้ารู้ก็เป็นสภาพปัญหาฝนจะตกหรือไม่ เป็นเอลนีโญไหนต้องไปคุยกับกรมชลฯ จนวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเอลนีโญจะมีผลนานเท่าไรหรืออย่างไร ผมต้องดูว่าเจ้าหน้าที่ว่าอย่างไร คือเวลาเราคนไม่เราต้องดูตามอาการ เช่น หมอรักษาตามอาการไปก่อน เมื่อถึงเวลาต้องผ่าตัดทำให้คนไข้เหล่านั้นเจ็บเข็งหน่อย ต้องเขียวยาไปก่อน

ตอนนี้สิ่งสำคัญทำให้ชาวมาเลเซียหายน้อยที่สุดอันดับแรก หลังจากน้ำกินน้ำใช้มีแล้ว และมาจัดระบบที่ปลูกข้าว จะปลูกปีละ 8 หนคงไม่ได้ ต้องไปต้องทำให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศทั้งด้านน้ำและด้านตลาดที่เป็นอยู่ในช่วงนั้น ผมขอเรียนว่า ไม่มีใครรู้ว่าตลาดสินค้าเกษตรจะผันผวนขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีสัญญาณอะไร ใครบอกว่าราคาน้ำมันตกมา 50 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ส่งผลต่อราคาขางตมมากที่สหทางเกษตรต้องเตรียมวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่นที่มีทางเลือกหลาย ๆ

ทางให้เกษตรกรรอดได้

☆☆☆ รู้ลึกอย่างไรและพอใจผลงานที่ทำมาแค่ไหนหากโดนปรับออกจากรัฐบาล

ผมไม่รู้ลึกอย่างไรเพราะผมรับอาสาช่วยเขา ถ้าผมช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้อะไร ถ้าเขาเห็นว่าผมช่วยอะไรได้ก็ได้อะไรก็ได้ ให้ผมมาช่วยการเกษตรไปไม่ได้ไม่ว่าจะเผชิญภาวะอย่างไร และตอนนี้ไม่ได้คุยกับนายกฯ ใดๆ คอยแค่เข้ามาช่วยที่เท่านั้นและก็มีเลข ทำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่เคยออกใจไม่เคยอะไรสักอย่าง ทำเหมือนอย่างนี้ตลอด **เพียงแต่ว่าปัญหาภัยแล้งผมไม่คาดหวังเป็นหนักขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ผมไม่โทษใคร ถ้าโทษก็โทษตัวเอง**

☆☆☆ จะปรับย้ายใครหรือไม่ในส่วนการอธิบดีบริหารน้ำจัดการผลิตผล

“ผมบอกแล้วไม่โทษใคร ถ้าโทษก็โทษตัวเอง ส่วนการปรับย้ายข้าราชการถึงฤดูกาลก็ต้องปรับ ปีนี้ย้ายทั้งพวก เพราะข้าราชการระดับอธิบดีเกษียณเยอะ 6-7 ตำแหน่ง ซึ่งผมไม่ได้บอกเลยกรมไหนมีปัญหา แต่ถามว่าผมพอใจการทำงานที่ผ่านมากกว่าปีหรือไม่ ก็ยังไม่ค่อยพอใจตัวเอง ถ้าถามว่าทำไม ก็ต้องตอบว่า อาจจะต้องมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง หรือเป็นซูเปอร์แมน แต่มันทำได้แค่นี้ ผมไม่เคยขอเวลาทำต่อเลย ผมทำแค่นี้ใครว่าทำได้เท่านี้ก็แค่นี้ ได้เต็มทีก็แค่นี้ เพราะวัน ๆ ก็เป็นอย่างนี้ก็จะมาจาก กรม. มาถึงกระทรวงคนรอเต็ม ผมว่าระบบมันเป็นอะไรไม่รู้” การสนทนาจบลงด้วยเสียงหัวเราะดังลั่นห้องอย่างอารมณ์ดีของ “ท่านปีย์”.

พระราชดำริต่าง ๆ มาช่วยรองรับสถานการณ์ได้มาก แต่ที่ฝนไม่ค่อยตกมีปัญหาเรื่องการจัดการอยู่บ้าง แต่ว่าขณะนี้กรมชลประทานเป็นเจ้าของเรื่องได้ดำเนินการตามแผนบริหารน้ำทุกประการ ได้สร้างอุโมงค์ของน้ำเพิ่มขึ้น มีเป้าหมายก่อสร้างอาคารชลประทาน พร้อมกับการเอาโครงการขนาดเล็กที่ไม่มีมีการปรับปรุงฟื้นฟูจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน เอามาทำแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรให้มากที่สุด เพื่อให้มีความปลอดภัยการใช้น้ำในฤดูแล้งมากขึ้น

☆☆☆ โดนตำหนิตั้งปัจจัยภายนอกที่ทำให้ส่งออกติดลบ และปัญหาภายในจากสภาพอากาศ จะแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร

ผมคิดว่าปัญหาอื่นไม่หนักกับมนุษย์ทำ แต่ภัยธรรมชาติผมไม่รู้จะทำอย่างไร เรายอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาบริหารจัดการ ซึ่งต้องแก้ไข ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไม่ได้คิดว่าแล้งจะมาด้วยซ้ำแต่ได้รับคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ก็ไม่ได้คิดว่ามาแรงขนาดนี้จนมาเกิดแล้งสุดในรอบ 20 ปี

☆☆☆ คิดว่าจุดวิกฤติภัยแล้ง เป็นสาเหตุถูกกดดันให้มีการปรับออกจากรัฐบาลหรือไม่

ผมไม่รู้เพราะคนที่บอกว่าเป็นวิกฤติต้องเป็นรัฐบาล สื่อมวลชน ประชาชน ต้องบอกผมว่าผิดพลาดหรือไม่ ผมก็ทำหน้าที่ผมไปอย่างดีที่สุด คนอื่นต้องบอกว่าเป็นผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาด ผมไม่ได้คิดอะไร

25 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 8, 9 (1)

ซีพีมั่นใจมะกานขยับอันดับ พัม 'เทียร์ 3'

อ้างมีสัญญาณหนุน
หลังได้ต่ออายุจีเอสพี
สเปนจีพีพีประมงไทย
'ซีพีเอฟ' เชื่อมะกานให้ไทยขยับ
ขึ้นเทียร์ 2 'บิกตู' เปิดกว้างเจรจา
โรงไฟฟ้ากระบี่ เผยยังไม่ระงับ รอ
อีเอสโอเอ เดือนอย่าเอาการเมือง
มาเล่น (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ซีพี

'บิกตู' หวังบูรณาการก.น.จ.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม พล.อ.ประยุทธ์กล่าว ว่า ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามแนวทาง เกษตรแนวใหม่ เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และภาคเศรษฐกิจเข้มแข็ง เพราะรายได้ของ ประเทศส่วนใหญ่มาจากการส่งออกกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ แต่รายได้จากภาษีคงค้างหวัง อดระลอกไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจตกต่ำ หลาย กิจกรรมที่มีผลประกอบการน้อยลง ดังนั้นเราจะ

ต้องเพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเพิ่มคุณภาพ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับภาค อุตสาหกรรมจังหวัดด้วย

เร่งเดินหนารถไฟประวัติศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการดำเนินการ โครงสร้างพื้นฐานว่า ได้คุยกับรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องแล้ว ในเรื่องรถไฟขอลให้เร่งดำเนินการ ด้านการลงทุนให้เร็วขึ้น เดือนสิงหาคม ต้องเริ่มต้นให้ได้ รถไฟไทย-จีนเป็นรถไฟ ประวัติศาสตร์ 40 ปี และจะเกิดการก่อสร้าง ภายในเดือนตุลาคมและเริ่มทำต่อ วันนี้มีการ พุดคุยกันครั้งที่ห้าที่หกแล้ว ไม่ได้ง่ายแบบเดิม ที่คุยกันสองวัน เช่นสัญญาร่วมกันเปิดให้ใคร ไปทำเลย ไม่ใช่ ในเมื่อจะเป็นรัฐกิจก็ต้องทำเป็น 5 คณะทำงาน แยกระบบทั้งหมดออกมา ไม่ใช่ รถไฟคือรถไฟ ต้องมีระบบราง ระบบรถ ระบบ บริหารจัดการเดินรถ ระบบผลประโยชน์จาก การเดินรถ จะแบ่งปันส่วนกันอย่างไร เยอะ แะเมฆมหาศาล ยกใหม่ละ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปีหน้าครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนาม ต้องร่วมมือ ทางด้านเศรษฐกิจลงทุนกันให้มากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดีหมดทุกประเทศ มีแต่คนของไทยเองชอบมาพูดนี้พูดโน้น แล้ว ทำให้เกิดความมั่นใจในสิ่งที่ขึ้นมาใหม่ ก็ไม่เกิด เพราะเขาไม่มั่นใจในเสถียรภาพในความสงบ เรียบร้อยแบบนี้ แบบวันนี้ วันที่ตนอยู่ เขา บอกว่าดีกว่าที่ผ่านมา ประชาธิปไตยก็คือ ประชาธิปไตย เขาก็แปลกใจว่าอยู่วันนี้แล้ว ทำไม่สงบกว่าตอนมีประชาธิปไตย "ผมถาม ประเทศเขาวามีแบบไทยใหม่ เขาบอกไม่มี ถ้าจะเคลื่อนไหวประท้วงอะไรก็ขออนุญาต หมด เห็นไหมว่าเขาเอาไม่ติดกันทุกอย่าง เราต้อง กลับไปเป็นแบบนี้หรือ บ้านเราหนักกว่านั้น

อีก เอาเป็นยิ่งกัน อยาเขาใหม่ บ้านเขาเอา ไม่ติดกันแล้ววิ่งหนีก็เลิกจบ เราทำได้ใหม่ บ้านเราเอาไม่ติดก็ถูกสวนด้วยเอ็ม 16" นายกษกล่าว

รับ 'สเปน' จี 'อียู' ให้ใบแดงไทย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีประเทศสเปน ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) เสนอให้ อียูให้ใบแดงกับประเทศไทยในเรื่องประมง ว่า ได้รับรายงานแล้ว หลายประเทศมีปัญหา ประเทศไทยมีพันธสัญญากับทางอียูและ สหประชาชาติหรือยูเอ็น ไทยก็ได้แสดงความ จริงใจในการแก้ไขปัญหา และจะทำให้ดีที่สุด อดอะไรเกิดก็ต้องเกิด หลายประเทศก็ ไม่ได้แก้ทำไม่ถึงโดน เห็นด้วยที่กรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกมาดูแล คน แต่การดูแลสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ดูแลเฉพาะ คนที่มีปัญหา จะต้องดูแลคนทั้งประเทศ รวมถึงต้องให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ด้วย แต่ กลับสร้างความไม่เข้าใจในประเทศของตัวเอง สร้างความขัดแย้ง ดีกับประเทศหรือไม่ หลายประเทศไม่ปล่อยให้เป็นอิสระเสรี นัก สิทธิมนุษยชนจะต้องขออนุญาตทั้งหมด กสม. จะต้องไปถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมโลก มนุษยชาติ และหน้าที่ที่มีต่อประเทศชาติของตนเอง จะต้องคิดให้ครบ

ไม่พอใจไทยแก้ปัญหาประมง

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะ การ์เดียนของ อังกฤษรายงานว่า นายกาเบรียล มาโต กรรมาธิการด้านการประมงของรัฐสภายุโรป ชาว สเปน และผู้ตรวจการพิเศษด้านข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป (อียู)-ไทย กล่าวว่า สนับสนุนการให้ใบแดงกับไทย โดยห้ามการนำ เข้าสินค้าประมงมายังอียู หากไทยล้มเหลวใน การควบคุมการจับปลาผิดกฎหมายและยกเลิก

25 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 8, 9 (2)

การใช้แรงงานทาส โดยภายใต้กฎระเบียบเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูซี) ของอียู เจ้าหน้าที่ทางการของประเทศสมาชิกสามารถปฏิเสธการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมงจากประเทศที่อียูระบุว่าล้มเหลวที่จะให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับการจับปลาลอยผิดกฎหมาย

ไทยได้ร้องในเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากการไม่มีกรมการทางน้ำเชิงกฎหมายในการต่อสู้กับการจับปลาลอยผิดกฎหมายที่ตีพิมพ์และมีการพิจารณาพิจารณาว่า ควบคุม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ที่เข้าข่าย โดยในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ กรมการประมงของอียูสามารถเลือกได้ว่าจะเพิกถอนใบเหลืองหรือทำให้ใบแดงกับไทย ซึ่งจะส่งผลทำให้ห้ามมีการนำเข้าสินค้าประมงจากไทยมายังตลาดของอียู

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา คำให้การของเหยื่อคัมภีร์ชาวโรฮิงญาและกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มในสื่อมวลชนหลายแขนง ได้เผยให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติที่หนักหน่วงในธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลของไทย ที่มีการใช้แรงงานทาสและหาประโยชน์จากผู้อพยพชาวโรฮิงญาหลายพันคน

“ผมสนับสนุนมาตรการที่อียูใช้ในการนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้ และผมจะสนับสนุนการให้ใบแดงหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น” นายมาโตกล่าว และว่า “ชัดเจนว่าไม่ใช่แค่กรณีการใช้แรงงานทาสของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมประมงเท่านั้น แต่ยังมีหลายกรณีเรือของไทยถูกจับกุมบริเวณชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านด้วยข้อหาจับปลาลอยผิดกฎหมาย กรณีนี้การให้ใบแดงได้ผล โดยยกตัวอย่างฟิลิปปินส์ได้รับใบแดงจนนำไปสู่การปรับปรุงธรรมภิบาลในการประมง”

เปิดให้เจรจาโรงไฟฟ้ากระบี่

ส่วนเรื่องการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีรับข้อเสนอของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ เพื่อขอให้ยกเลิกโครงการว่าเขาเสนอมา 3 ข้อ ต้องฟังเขาหน่อย เมื่อถามว่ายังไม่ได้สั่งชะลอโครงการใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ถามย้อนกลับว่า ตอนที่ให้ทำหรือยัง ทำได้หรือไม่ การทำโครงการต้องผ่านการทราจางานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอ

เอ) ตอนนี้เมื่อยังไม่ทำก็ไม่สามารถเดินหน้าโครงการได้ เขายื่นมา 3 ข้อ 1.การตั้งคณะกรรมการคุยกันทั้งสองฝ่าย หาคณกลางมาช่วย 2.ให้ยกเลิกอีไอเอกับอีเอชไอเอ ว่าทำผ่านหรือยัง ถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่ต้องยกเลิกขณะนี้ยังไม่ผ่านเพราะมีหลายประเด็น การทำอีเอชไอเอจะทำใหม่ได้หรือไม่ อะไรที่ทำได้ก่อนก็ทำก่อน 3.การทำอีเอชไอเอ ส่วนใหญ่จะทำโดยรัฐและประชาชนในพื้นที่ ตนบอกว่าจะทำใหม่ เราเป็นประเทศรัฐเดี่ยวดูคนในพื้นที่และคนที่ได้รับผลประโยชน์ว่ามีใครบ้าง ให้เขามาฟัง ตอนนี้นั่นก็รอฟังเขาอยู่

เผยยังไม่ระงับรออีเอชไอเอ

“จะไม่ระงับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็

ยังไม่เกิดทำไมจะต้องไประงับ เป็นแผนงานโครงการ ถ้าไม่ผ่านอีเอชไอเอก็ไม่สมบูรณ์ ไม่ผ่านทั้งหมด ไม่ต้องไปยกเลิกอะไร ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าไปกดดันรัฐ ทำให้รัฐถูกกดดันทั้งที่ผมมีอำนาจเต็ม มีกฎหมาย มีมาตรา 44 และบังคับผมได้แบบนี้ อีกหน่อยก็บังคับผมหมด แล้ววันนั้นก็เกิดไม่ได้ ต้องมาร่วมกันรับผิดชอบว่าจะทำอย่างไร ได้อธิบายว่าภาคใต้ใช้ไฟฟ้ากว่า 3,000 กิโลวัตต์ ตอนนี้ไม่มีโรงไฟฟ้าไม่ก็โรง ประมาณ 10 โรง ผลิตไฟฟ้าได้โรงละ 2 กิโลวัตต์ ทั้งหมดผลิตได้ 40 กิโลวัตต์กับไฟฟ้าอื่นใช้ก๊าซ ใช้น้ำมันอีก 600 กว่ากิโลวัตต์ ตัวเลขอาจจะไม่ชัดเพราะผมประมาณจากเท่าที่จำได้ ลองคิดว่าตอนนี้เราใช้ไฟฟ้า 3,000 กิโลวัตต์ สมที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ 1,000 กิโลวัตต์ ก็ขาดไฟฟ้าอีก 2,000 กิโลวัตต์ จะทำอย่างไร” นายกษัตรา

เตือนอย่าเอาการเมืองมาเล่น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “วันนี้ประเทศซื้อไฟฟ้าใช้จากต่างประเทศเยอะพอสมควร แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าด้านน้ำมันและจะเกิดอะไรขึ้นเพราะประเทศที่ขายไฟฟ้าให้ไทยมาจากไฟฟ้าพลังน้ำ แล้วไทยจะทำอย่างไร ซื้อไม่ได้ ผลิตเองก็ไม่ได้ หากว่าสดน่ามาเป็นต้นในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นไทยก็เดือดร้อน ต้องมองภาพใหญ่ ตนไม่ได้ขัดแย้ง ไม่ใช่ทำแล้วตนจะได้อะไร แต่เป็นประเทศที่ได้ ไม่อยากให้อาการเมืองมาเล่นตอนนี้ และต้องได้รับการยอมรับและผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ต้องทราบว่าจะประเทศชาติจะไปทางไหนกัน ไม่มีพลังงานไฟฟ้าทุกอย่างจบหมดไฟฟ้าแพงขึ้นก็จะกระทบต่อค่าไฟฟ้าต่อครัว

เรือน ฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถส่งไฟฟ้าจากภาคกลางไปภาคใต้ให้เต็ม 3,000 กิโลวัตต์ จะทำอย่างไร ต้องสร้างแน่นอน แต่จะสร้างอะไรก็บอกมาให้ชัดเจน ผ่าไว้ด้วยอย่ามอดอาหารเลย เคยทำมาเมื่อสมัยรัฐบาลที่มีการเลือกตั้ง ไม่อยากให้ลำบากกว่านี้ ในเมื่อตนรับฟังท่าน ท่านก็ต้องรับฟังผมบ้าง”

ย้ำถ้าจำเป็นต้องทำความเข้าใจ

เมื่อถามว่ากระบวนการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเครือข่ายอย่างไรบ้าง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในวันนี้มีการให้ไปหรือกันแล้วว่าจำเป็นหรือไม่ ถ้าทำจะมีผลกระทบต่อความขัดแย้งอะไรหรือไม่ ถ้าจำเป็นก็ต้องทำความเข้าใจกัน ถ้าไม่จำเป็นก็ต้องทำที่ชัดเจนได้ ให้เขามาชี้แจงกัน อย่าเพิ่งไปตกลงว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง ถ้าเรารับข้อเสนอบนนี้ทั้งหมดไม่ได้ วันนี้เราสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในทุกตำบล ทุกภูมิภาค ทั้งประเทศ

วันหน้าการเมืองเข้ามาเกี่ยวเรื่องเดิม เดือดร้อนชาวบ้านช่วยช่วย เดือดร้อนยากก็ช่วยยาก

เมื่อถามว่าโครงการดังกล่าวต้องหยุดไปก่อนใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ใช่หยุดไปก่อน ถ้าทำได้ก็ทำ ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องหาทางทำให้ได้ หรือถ้าไม่ได้ก็เลิก ถ้าไม่ได้ก็หาทางคุยต่อให้ได้ เราต้องคุยกันแก้ปัญหาต้องสอนให้ทุกคนคิดเรื่องการมีส่วนร่วมให้ได้ การมีส่วนร่วมก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลทำอะไรต้องมีส่วนร่วมทุกคน ไม่อย่างนั้นก็คิดหมดทุกอย่าง

เมื่อถามว่าต้องสรุปให้วันที่ 5 สิงหาคมเป็นวันเปิดประมูลโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตนไม่ได้พูดถึง 5 สิงหาคม ถ้าไม่ได้แล้วจะประมูลได้ไหม ถ้าประมูลได้แล้วคนที่ไม่ผ่าน อีเอชไอเอทำไม่ได้ใหม่ ยังไม่ถึงวันนั้น วันนี้ต้องไปคุยกันให้ได้ว่า จะเอาอย่างไร

เครือข่ายฯ รุกขอเอกสารหยุด

ที่ศูนย์บริการประชาชน ฝั่งอาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินหลายสิบคนเดินทางมารวมตัวกัน โดยมีนายอัครเดช จากจินดา และนายประสิทธิ์ชัย หนูवाल เป็นแกนนำ เพื่อขอเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากคำสั่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.จิระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เมื่อคืนวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่ารับข้อเรียกร้องข้อที่ 3 ที่ระบุให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย



25 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 8, 9 (3)

โดยมีตัวแทนของกระทรวงพลังงานหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สมาชิกร สบช. สบช. และชาว

จังหวัดกระบี่ เพื่อพิจารณาข้อเสนอใช้พลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์ และระงับการพิจารณารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยนายอัครเดชกล่าวว่า ยืนยันว่าต้องการคำยืนยันว่าข้อเสนอจะดำเนินการต่อไปไม่ได้ หากยุติการพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ การประมูลสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็จะดำเนินไม่ได้ ทางเครือข่ายฯต้องการสายลักษณะอักษรเพื่อเป็นการยืนยันจาก กฟผ.เพื่อส่งไปที่ สผ.ให้ยุติการพิจารณาข้อเสนอ มิฉะนั้นหากขั้นตอนผ่านออกมาจะมีข้อผูกพันทางกฎหมายทำให้รัฐบาลต่อไปอาจล้มเลิกดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จกระบี่ ได้โดยชอบธรรม ยืนยันว่าต้องได้เป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้ก็ต้องดำเนินเรื่องต่อไป

มีอบโรงไฟฟ้าหรือร่วมรัฐบาล

ต่อมาทางเครือข่ายได้ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนจากรัฐบาล โดยมี พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกฯ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วม ดังนี้ พล.อ.สกันต์ สัจจานิตย ประธานกรรมการพลังงาน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายวัลลภ ตังคณานุก์กร สมาชิก สบช. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมนึก บำรุงสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทน สผ.กฟผ. โดยตัวแทนของเครือข่ายได้ยื่นข้อเสนอต่างๆ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ซีพี

อาทิ การขอให้ชะลอข้อเสนอก่อน และการประมูลโรงไฟฟ้ายังไม่ควรเกิดขึ้น อีกทั้งขอให้การไฟฟ้าฯนำเอาข้อมูลที่ได้หารือในวันนี้นำไปประกาศในเว็บไซต์ว่าการกระทำต่างๆในการประมูลในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ จะไม่มีผลทางกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเครือข่ายยืนยันจะให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าและห้ามใช้พลังงานทดแทน ขณะเดียวกันขอเวลา 3 ปีในการพิสูจน์ว่าสามารถนำพลังงานทดแทนมาใช้ได้จริง

กฟผ.ยืนยันไตรภาคีไม่จบไม่ลงนาม

ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ยืนยันว่าในระหว่างตั้งคณะกรรมการไตรภาคีและระหว่างพูดคุยหารือกันจนกว่าจะมีข้อยุติ กฟผ.จะไม่ลงนามสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย จนกว่าข้อโอเอ จะผ่านความเห็นชอบ และอะไรที่ไม่อยู่ในข้อโอเอบริษัทที่ได้รับการประมูลต้องนำไปเพิ่มเติมและปฏิบัติตาม ขณะเดียวกันจะนำข้อเสนอไปประกาศลงเว็บไซต์การไฟฟ้าฯตามที่เครือข่ายได้เสนอ

พล.อ.สกันต์ สัจจานิตย ประธานกรรมการพลังงาน สบช. กล่าวว่า เข้าใจทั้ง 2 ฝ่ายว่าต้องดำเนินการตามกลไกของตัวเอง ทาง กฟผ.ดำเนินการประมูล ทางเครือข่ายก็ต้องการพลังงานทดแทน แต่เมื่อตั้งคณะกรรมการแล้วผลออกมาอย่างไรก็ต้องทำตามนั้น หากกรรมการไตรภาคีไม่เอาด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าก็ต้องล้มโครงการทั้งหมด นายกษัตริย์ผลหลังการพูดคุยของไตรภาคีเป็นใหญ่ในการมีผลบังคับใช้

เร่งนัดไตรภาคีถกหาทางออก

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการหารือว่า ประชาชน จ.กระบี่ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกร สบช. สบช. จะร่วมเป็นคณะกรรมการสามฝ่าย (ไตรภาคี) ระหว่างข้อกังวลของประชาชนกำลังหารือในไตรภาคี กระบวนการทั้งหมดของหน่วยงานปฏิบัติจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพราะท้ายที่สุดต้องผ่านความเห็นชอบจาก คม. รัฐบาลคำนึงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในต่างประเทศ ขณะเดียวกันคำนึงถึงความไม่สบายใจของประชาชน เพราะฉะนั้น ขออย่าถือเป็นชัยชนะอะไรกัน จะจัดการประชุมไตรภาคีโดยเร็วที่สุด ส่วนข้อกังวลของทางเครือข่าย วันที่ 5 สิงหาคมนี้จะมีการประชุมต่อหรือไม่ ตนได้ถาม กฟผ.แล้ว พบว่าเป็นการดูแลรายละเอียดเงื่อนไข ไม่มีการลงนาม ไม่มีผลผูกพันกับการปฏิบัติใดๆ อย่างไรก็ตามประเทศต้องมีความมั่นคงทางพลังงาน แต่จะด้วยอะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าจะพลังงานทดแทนหรือพลังงานถ่านหิน ก็ให้พูดคุยกันในไตรภาคีต่อไป ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

‘นครชัยชัย’ยืนยันโรงไฟฟ้าเดินหน้าปกติ

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะยังคงเดินหน้าตามขั้นตอนแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ยกเลิกหรือชะลอ เพียงแต่ให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ที่ผ่านมากกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการศึกษาและรายงานผลอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว คาดว่าใช้เวลาศึกษาร่วมกันอีกระยะหนึ่งตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมนี้ ทาง กฟผ.จึงจะยังคงเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอสารแสดงความสนใจร่วมประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว เพราะเป็นเพียงขั้นตอนยื่นแสดงความสนใจ ยังไม่ได้เริ่มประมูล ขั้นตอนพิจารณาความพร้อมของเอกชนที่แสดงความสนใจเข้าประมูลนั้นก็ใช้เวลาอีกหลายเดือนเช่นกัน

นายณรงค์ชัยกล่าวว่า สำหรับการตั้งปลดกระทรวงพลังงานคนใหม่แทนนายสุชาติ นาคทราพร ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อไร เพราะยังมีเวลาอีกพอสมควร

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงข่าวการปรับ คม. นายณรงค์ชัยกล่าวว่า ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเท่านั้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตนยังคงทำงานต่อเนื่อง และขอเน้นผลงานมากกว่า

‘จักรมณท์’ชี้เลื่อนกระทบแน่นอน

นายจักรมณท์ ผาสุกานิช รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ จนมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชน ทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าออกไปว่า เรื่องนี้เป็นห่วง เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหินมีความจำเป็นต่อความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ และมีผลต่อค่าไฟฟ้า ส่งผลต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน หากไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินจะพึ่งพาเชื้อเพลิงใดทดแทน หากเป็นก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็จะมีหมดแล้ว หากพึ่งพาจากพม่าก็ลดน้อยลงเช่นกัน และหากเทียบกับประเทศอื่น อาทิ เวียดนามก็กำลังเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วด้วยซ้ำ ขณะที่เยอรมนีก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินมากถึง 10 แห่ง

“เชื้อเพลิงหลักอย่างถ่านหินยังมีความจำเป็นต่อการผลิตไฟฟ้า หากไทยไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ เชื่อว่าอนาคต



25 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 8, 9 (4)

โดยมีตัวแทนของกระทรวงพลังงานหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สมชก. สปช. สนช. และชาว

จังหวัดกระบี่ เพื่อพิจารณาข้อเสนอลงใช้พลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์ และระงับการพิจารณารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยนายอัครเดชกล่าวว่า ยืนยันว่าต้องการคำยืนยันว่าอีโอดีจะดำเนินการต่อไปไม่ได้ หากยุติการพิจารณาอีโอดีของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ การประมูลสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็จะดำเนินไปไม่ได้ ทางเครือข่ายต้องการสายลักษณะอักษรเพื่อเป็นการยืนยันจาก กฟผ.เพื่อส่งไปที่ สผ.ให้ยุติการพิจารณาอีโอดี มิฉะนั้นหากขั้นตอนผ่านออกมาจะมีข้อผูกพันทางกฎหมายทำให้รัฐบาลต่อไปอาจล้มเลิกดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ได้โดยชอบธรรม ยืนยันว่าต้องได้เป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้ก็ต้องดำเนินเรื่องต่อไป

มือโรงไฟฟ้าหรือร่วมรัฐบาล

ต่อมาทางเครือข่ายได้ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนจากรัฐบาล โดยมี พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกฯ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วม ดังนี้ พล.อ.สกลนธ์ สัจจามิตย์ ประธานกรรมการพลังงานสภาพัฒนาวิถีสถิติแห่งชาติ (สนช.) นายวัลลภ ตังคณานันท์ สมชก. สนช. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมนึก บำรุงสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทน สผ.กฟผ. โดยตัวแทนของเครือข่ายได้ยื่นข้อเสนอต่างๆ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ซีพี

อาทิ การขอให้ชะลออีโอดีออกไปก่อน และการประมูลโรงไฟฟ้ายังไม่ควรเกิดขึ้น อีกทั้งขอให้การไฟฟ้าฯ นำเอาข้อมูลที่ได้หรือในวันนี้นำไปประกาศในเว็บไซต์ว่าการกระทำต่างๆ ในการประมูลในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ จะไม่มีผลทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจตรงกัน และเครือข่ายยืนยันจะให้หยุดสร้างโรงไฟฟ้าและห้ามใช้พลังงานทดแทน ขณะเดียวกันขอเวลา 3 ปีในการพิสูจน์ว่าสามารถนำพลังงานทดแทนมาใช้ได้จริง

กฟผ.ยันไตรภาคีไม่จบไม่ลงนาม

ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ยืนยันว่าในระหว่างตั้งคณะกรรมการไตรภาคี และระหว่างพูดคุยหารือกันจนกว่าจะมีข้อยุติ กฟผ.จะไม่ลงนามสัญญาใดๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย จนกว่าอีโอดี จะผ่านความเห็นชอบ และอะไรที่ไม่อยู่ในอีโอดีบริษัทที่ได้รับ การประมูลต้องนำไปเพิ่มเติมและปฏิบัติตาม ขณะเดียวกันจะนำข้อเสนอนี้ไปประกาศลงเว็บไซต์การไฟฟ้าฯตามที่เครือข่ายได้เสนอ

พล.อ.สกลนธ์ สัจจามิตย์ ประธานกรรมการพลังงาน สนช. กล่าวว่า เข้าใจทั้ง 2 ฝ่ายว่าต้องดำเนินการตามกลไกของตัวเอง ทาง กฟผ.ดำเนินการประมูล ทางเครือข่ายก็ต้องการพลังงานทดแทน แต่เมื่อตั้งคณะกรรมการแล้วผลออกมาอย่างไรก็ต้องทำตามนั้น หากกรรมการไตรภาคีไม่เอาด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าก็ต้องล้มโครงการทั้งหมด นายกษัยผลหลังการพูดคุยของไตรภาคีเป็นใหญ่ในการมีผลบังคับใช้

เร่งนัดไตรภาคีถกหาทางออก

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการหารือว่า ประชาชน จ.กระบี่ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และสมชก. สนช. สปช. จะร่วมเป็นคณะกรรมการสามฝ่าย (ไตรภาคี) ระหว่างข้อกังวลของประชาชนกำลังหารือในไตรภาคี กระบวนการทั้งหมดของหน่วยงานปฏิบัติจะไม่ผลผูกพันทางกฎหมาย เพราะท้ายที่สุดต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม. รัฐบาลคำนึงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในต่างประเทศ ขณะเดียวกันคำนึงถึงความไม่สบายใจของประชาชน เพราะฉะนั้น ขออย่าถือเป็นชัยชนะอะไรกัน จะจัดการประชุมไตรภาคีโดยเร็วที่สุด ส่วนข้อกังวลของทางเครือข่าย วันที่ 5 สิงหาคมนี้จะมีการประชุมต่อหรือไม่ ตนได้ถาม กฟผ.แล้ว พบว่าเป็นการดูแลรายละเอียดเงื่อนไข ไม่มีการลงนาม ไม่มีผลผูกพันกับการปฏิบัติใด อย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องมีความมั่นคงทางพลังงาน แต่จะด้วยอะไรก็ตาม แต่ ไม่ว่าจะพลังงานทดแทนหรือพลังงานถ่านหิน ก็ให้พูดคุยกันในไตรภาคีต่อไป ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

‘นครชัยชัย’ ยืนยันโรงไฟฟ้าเดินหน้าปกติ

นายนครชัยชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะยังคงเดินหน้าตามขั้นตอนแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ยกเลิกหรือชะลอ เพียงแต่ให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ที่ผ่านมาระหว่างพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการศึกษาและรายงานผลอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาร่วมกันอีกระยะหนึ่งตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมนี้ ทาง กฟผ.จึงจะยังคงเปิดให้เอกชนยื่นของเอกสารแสดงความสนใจร่วมประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว เพราะเป็นเพียงขั้นตอนยื่นแสดงความสนใจ ยังไม่ได้เริ่มประมูล ขั้นตอนพิจารณาความพร้อมของเอกชนที่แสดงความสนใจเข้าประมูลนั้นก็ใช้เวลาอีกหลายเดือนเช่นกัน

นายนครชัยชัยกล่าวว่า สำหรับการตั้งปลดกระทรวงพลังงานคนใหม่แทนนายคุรุจิต นาครทรรพ ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อไร เพราะยังมีเวลาอีกพอสมควร

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงข่าวการปรับ ครม. นายนครชัยชัยกล่าวว่า ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเท่านั้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตนยังคงทำงานต่อเนื่อง และขอเน้นผลงานมากกว่า

‘จักรมณ’ชี้ชี้เลื่อนกระทบแน่นอน

นายจักรมณชีพ ภาสุกวนิช รวม. อุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ จนมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาฯระหว่างรัฐและประชาชน ทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าออกไปว่า เรื่องนี้จำเป็นต้องมีความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ และมีผลต่อค่าไฟฟ้า ส่งผลต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน หากไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินจะพึ่งพาเชื้อเพลิงโตทดแทน หากเป็นก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็จนจะหมดแล้ว หากพึ่งพาจากพม่าก็ลดลงเช่นกัน และหากเทียบกับประเทศอื่น อาทิ เวียดนามก็กำลังเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วด้วยซ้ำ ขณะที่เยอรมนีก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินมากถึง 10 แห่ง

“เชื้อเพลิงหลักอย่างถ่านหินยังมีความจำเป็นต่อการผลิตไฟฟ้า หากไทยไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ เชื่อว่าอนาคต



25 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 8, 9 (5)

ลงตามมา หากสหรัฐอเมริกาขยับรายชื่อไทย
กลับมาเป็น-tier 2 อีกทั้งจากการที่รัฐบาลจัด
ระเบียบเรือประมง จัดทะเบียนเรือ ควบคุม
เครื่องมือทำประมง น่าจะทำให้สถานการณ์
ประมงในไทยดีขึ้นเช่นกัน

นายอดิเรกกล่าวถึงกรณีค่าเงินบาท
อ่อนตัวว่า ค่าเงินบาทอ่อนจะส่งผลดีกับ
ประเทศไทยมากกว่า เพราะผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (จีดีพี) ด้านการส่งออก
มีสัดส่วนสูงถึง 70% ค่าเงินบาทอ่อนทำให้
สามารถค้าขายสินค้าไปต่างประเทศมาก
ขึ้น อีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่าง
ประเทศให้เข้ามาซื้อสินค้า ส่วนการนำ
เข้าสินค้านั้นยอมรับว่าอาจจะมีผลกระทบ
เล็กน้อย



25 กรกฎาคม 2558 หน้า 21

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 58

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนมิถุนายน 2558 พบว่า สูงขึ้นร้อยละ 2.83 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน และปาล์มน้ำมัน โดยยางพารา ราคาสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนตามทิศทางตลาดล่วงหน้า

หน้า TOCOM และแม้ว่าราคาจะเริ่มลดลงในช่วงกลางเดือนแต่ยังคงสูงกว่าเดือนที่ผ่านมา

ส่วนทุเรียนราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลของทุเรียนภาคตะวันออก ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ เงาะโรงเรียน และมังคุด โดยเงาะโรงเรียน และมังคุดราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก.

26 - 29 กรกฎาคม 2558 หน้า 5 (1)

สพช. เตือนก่อนพ.ร.บ. จีเอ็มโอ

สมาชิกค้านห่วงไม่ปลอดภัย/กษ. ยันไม่เอาข้าวตัดแปลง

“เกริกไกร” สั่งถอนวาระร้อน “ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ” ออกจากที่ประชุมสภาปฏิรูปฯ หลังถูกค้าน ไม่เห็นด้วย ย้ำต้อง มีงานวิจัยรับรอง ใช้จีเอ็มโอ แล้วปลอดภัย ด้าน “อุทัย” ยัน ไม่ซีเรียส ซ้ำ เป็นแค่ทางเลือกแนวปฏิรูปเกษตร เล็งอนาคตหากไทยกลับล่า หวั่นเสีย โอกาส ด้านอธิบดีกรมการข้าว เสี่ยงแข็งไม่มียกยอสนับสนุนปลูกข้าว จีเอ็ม พร้อมออกโรงสกัดห้ามนำพันธุ์เข้าประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รัฐสภา (เมื่อ 23 ก.ค. 58) นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ ปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการนำเสนอ รายงานการศึกษาเชิงลึกการปฏิรูปสินค้า เกษตร 11 รายการ ได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ปาล์ม โคเนื้อ สหกรณ์การเกษตร การเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน (ปุ๋ยสั่งตัด) เกษตรอินทรีย์ และ พืชเทคโนโลยีชีวภาพ (พืชจีเอ็มโอ) และร่าง พ.ร.บ. จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ. ปาล์ม และน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... 2.ร่าง พ.ร.บ. มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง พ.ศ. ... 3. ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตเนื้อโค กระบือ พ.ศ. ... และ 4. ร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ...

ทั้งนี้ระหว่างการพิจารณานั้น ได้ มีสมาชิกสภาปฏิรูปฯอภิปรายไม่เห็นด้วย กับ ร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ... ที่มีสาระสำคัญคือ ให้มีการนำ เทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ต่อการ ตัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการบริโภค จนในที่สุด นายเกริกไกร ต้องประกาศต่อที่ ประชุมว่า ขอลงร่าง พ.ร.บ. นี้อกจาก สปช. และให้ไปพิจารณาใหม่

ต่อกรณีดังกล่าว นายอุทัย สอน หลักทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ไม่ซีเรียส เพราะแนวทางปฏิรูป ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่า ทำเป็นสิ่งที่ใหม่ สาเหตุที่ศึกษาเรื่องพืช จีเอ็มโอ นั้นตนอยากให้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ให้เห็นผลประจักษ์เลยว่าดีหรือไม่ดี กลุ่ม ผู้ค้าน หรือเกษตรกร ใครได้ประโยชน์กัน แน่ ตนไม่มีผลประโยชน์กับใคร หรือบริษัท ไตในเรื่องนี้ คิดเพียงว่าอยากให้เป็นที่ ทางเลือกของเกษตรกร ว่าดีหรือไม่ดี มิ ฉะนั้นการปฏิรูปการเกษตรจะไม่เกิดขึ้น

“ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ ประเทศไทย ได้มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีจีเอ็มโอแล้ว อาทิ ฟิลิปปินส์ ซึ่งจากการศึกษาดูงานมี โอกาสได้พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงเสี่ยง จริงที่ปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ พบว่าไม่ใช่ บริษัทจะมาได้ประโยชน์หรือสามารถ ผูกขาด ขายเมล็ดพันธุ์กันได้ แต่เกษตรกร เองก็ได้ประโยชน์ในแง่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทนทานโรคแมลง ลดการใช้สารเคมี ทำให้ ไม่เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม วันหนึ่งต้อง ถามกลับไปถึงกลุ่มค้านที่ไม่เข้าใจ หรือ เข้าใจผิด ชี้นำแต่ข้อเสีย กลับไปว่าหาก วันหน้าประเทศไทยสูญเสียโอกาสแล้วจะ ออกมารับผิดชอบกันดีหรือไม่ ทั้งนี้ใน ที่ประชุม สปช. ได้พิจารณาเห็นชอบ

รายงานผลการศึกษาพืช 10 ชนิด รวมทั้ง ร่าง พ.ร.บ. 3 ฉบับ ให้นายเกริกไกร ในฐานะประธานคณะ จัดส่งให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

ด้านนายประเสริฐ ชิตพงศ์ สมาชิก สปช. กล่าวว่า ปัญหาของร่าง พ.ร.บ. ควรต้องมีเนื้อหาที่คุ้มครองผู้เสียหาย ไม่ให้ไปคุ้มครองผู้ที่สร้างความเสียหาย จึงเห็นว่า คณะ กมธ. ควรนำร่าง พ.ร.บ. นี้ไปปรับปรุงมาใหม่ และที่สำคัญต้องมี งานวิจัยที่พิสูจน์ได้ว่าการนำเทคโนโลยี ตัดแต่งพันธุกรรมมาใช้แล้วมนุษย์จะมีความปลอดภัย

เช่นเดียวกับนายวินัย ดะห์ลิ้น สมาชิก สปช. กล่าวว่า การตัดแต่ง พันธุกรรมยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่า มีความปลอดภัยกับมนุษย์หรือไม่ แม้จะ มีการทดลองในหนูที่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับ มนุษย์แล้วก็ตาม เนื่องจากยังพบความ ผิดปกติบางประการอยู่

ต่อเรื่องนี้นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เผยถึงการปลูกพันธุ์ ข้าวจีเอ็มนั้น ทางกรมไม่มีนโยบายและ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวจีเอ็ม และ ไม่มีการรับรองพันธุ์ ตลอดจนห้ามนำเข้า พันธุ์ข้าวจีเอ็มเข้ามาในประเทศด้วย

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านั้น (16 ก.ย. 57) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน จัดทำยุทธศาสตร์เกษตรเป็นรายพืช เศรษฐกิจ 4 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อยได้ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานศึกษา แนวทางการนำสิ่งมีชีวิตตัดแปลงพันธุกรรม และผลิตภัณฑ์มาใช้ในประเทศไทย เพื่อให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องจีเอ็มโอ อนึ่ง ปี 2550 คณะรัฐมนตรี (ครม.)

26 - 29 กรกฎาคม 2558 หน้า 5 (2)



> **เปรียบเทียบ**สถานภาพการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ/ พืชจีเอ็มของโลก ปี 2539 กับ ปี 2557

รายการ	ปี 2539	ปี 2557	ชนิดของพืช	ปัจจุบัน
เนื้อที่ปลูก (ล้านไร่)	10.6	1,134.4	1.ข้าวโพด	มี 40 ประเทศ ที่อนุญาต
เกษตรกร (ราย)	2,000	18,000,000	2.ถั่วเหลือง	ให้ใช้พืชเทคโนโลยีชีวภาพเป็น
ประเทศที่ปลูก	6	28	3.ฝ้ายบีที	อาหารมนุษย์และอาหารสัตว์

หมายเหตุ : ปี 2539 เป็นปีแรกของการปลูก
ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

มีมติห้ามปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็ม) ในแปลงเปิด ซึ่งยังคงเปิดช่องให้สามารถปลูกเป็นเฉพาะรายได้ แต่ต้องปลูกเฉพาะในพื้นที่ของราชการเท่านั้น รวมถึงต้องมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ (EHIA) ให้สาธารณชนรับทราบ

26 - 29 กรกฎาคม 2558 หน้า 5

พณ.ดันเป้าส่งออกอินเดีย 10% โฉวแพนครึ่งปีหลัง

พาณิชย์เดินแผน ดันเป้าส่งออกไทยไปอินเดียปีนี้โต 10% ตั้ง 30 บริษัทแดนภารตร่วมงาน Southern International Trade Expo ที่สุราษฎร์ธานีหวังเจรจาซื้อขายสินค้ากับนักธุรกิจ 14 จ.ปีก็ได้ ขณะเดือนที่เหลือเตรียมลุยเจาะตลาดบน-เมืองใหม่ในอินเดีย ขณะตั้งผู้ซื้ออย่าง 17 ประเทศซื้อยางไทยเป้า 5 แสนตัน ไทยฮั่ว เช่นขายที่ไนนิคมให้บริษัทจีน ตั้งร.ล้อยางค่า 5 พันล้าน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า กระทรวงให้ความสำคัญกับตลาดอินเดีย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายตลาดจากมีประชากรกว่า 1.180 พันล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน โดยในปี 2557 การส่งออกของไทยไปอินเดียมีมูลค่า 5.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ล่าสุดระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2558 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานการแสดงผลสินค้า Southern International Trade Expo ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานมีการแสดงผลสินค้าทั้งสิ้น 180 คูหา ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทที่มีศักยภาพในการส่งออกใน 14 จังหวัดภาคใต้ แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่น สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าของใช้ภายในบ้าน/ของแต่งบ้าน



• พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ: สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์/ธุรกิจบริการ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าจากประเทศอินเดียอีก 30 บริษัทและจากรัฐชายแดนของมาเลเซีย 3 คูหา

“กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญบริษัทผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ 68 บริษัท จาก 17 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแจ้งความต้องการซื้อยางพารา กว่า 5 แสนตัน และเชิญผู้นำเข้าและผู้ซื้อสินค้าอื่นๆจากประเทศอินเดีย จีน อาเซียนและประเทศอื่นๆ อีกเกือบ 400 ราย มาร่วมเจรจาสั่งซื้อสินค้าไทยในงานนี้ด้วย”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการลงนามบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ระหว่าง บริษัท ไทยฮั่ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ผงฉิ่ง เจเนอรัล เทรดดิ้ง เคมีคอล จำกัด ภาค

เอกชนประเทศจีน ในการเข้าซื้อที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง รวมพื้นที่ 300 ไร่ ในราคาไร่ละ 3 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท ความร่วมมือการสร้างโรงงานยางคอมปาวด์ มูลค่า 250 ล้านบาท และโรงงานผลิตล้อยาง ในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง เป็นมูลค่า 5 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะมีการใช้ยางในประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หมื่นตันต่อปี และการลงนามสัญญาซื้อ - ขาย ยางพาราทันที รวมกว่า 1 แสนตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 1 แสนราย และคาดว่าจะมีมูลค่าสั่งซื้อทันที 30 ล้านบาท และคาดการณ์มูลค่าการค้าส่งออกไปใน 1 ปีประมาณ 1.2 พันล้านบาท

ด้านนางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกไปอินเดียปีนี้โต 10% หรือมีมูลค่า 6.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยยังคงเน้นขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคระดับบน และเจาะเมืองใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมดำเนินการเจรจาธุรกิจเชิงรุกเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เช่นผ่านโมเดิร์นเทรด เป็นต้น

27 – 29 กรกฎาคม 2558 หน้า 6



แฝดเมืองคนดี - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานจัดงาน Southern International Trade Expo 2015 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่เซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายเมืองคู่แฝด จ.สุราษฎร์ธานี-สุราต ประเทศอินเดีย มีความหมายว่า "เมืองคนดี" ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันครบ 100 ปี นับจากสมัยรัชกาลที่ 6

EXPOเมืองแฝดสุราษฎร์-สุราต จับคู่คั่นยอดค้าทะลุ 1.2 พันล้าน

ฉัตรชัยเดินทางนำนโยบายเมืองคู่แฝดสุราษฎร์ธานี-สุราต อินเดีย ประเดิมจัดงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo จับคู่เอ็มโอยูอย่างพารา ตั้งเป้ายอดสั่งซื้อ 1,200 ล้าน ในปี 59

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า "Southern International Trade Expo" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 23-26 กรกฎาคม 2558 ที่เซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จี บาลาสุบรามาเนียน อัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นายนิรันดร์ จันทร์สมรธา นายเทศมนตรีเมืองสุราต นายเพอเนชกามา อิงเวอรลาล โมตี ประธานพรรคบีเจพี (BJP) เมืองสุราต รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวไว้ งานนี้จัดขึ้นตาม

นโยบายเมืองคู่แฝดระหว่าง จ.สุราษฎร์ธานี และเมืองสุราต รัฐคุชราต ซึ่งได้มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันมานานครบ 100 ปี ซึ่งจากที่ได้นำคณะผู้บริหารและภาคเอกชนเดินทางเยือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ได้หารือร่วมกับนักธุรกิจอินเดีย ซึ่งให้ความสนใจสินค้าไทย ทั้งยางพารา อาหารทะเล แฟชั่น และก่อสร้างของไทยอย่างมาก

สำหรับการจัดงานนี้ ยังสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดใกล้เคียงด้วย เพราะได้คัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการส่งออกใน

14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่น สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าของใช้ภายในบ้าน/ของแต่งบ้าน สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์/ธุรกิจบริการ และเชิญบริษัทอินเดียอีก 30 บริษัท เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน

นอกจากนี้ยังมีการเจรจาธุรกิจ จาก

บริษัทผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ 68 บริษัทจาก 17 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแจ้งความต้องการซื้อยางพาราจาก 500,000 ตัน และเชิญผู้นำเข้า จาก 15 ประเทศ อาทิ สหรัฐ อังกฤษ อิสราเอล จีน และมาเลเซีย มาร่วมเจรจาสั่งซื้อ ทั้งนี้คาดว่าจะมีมูลค่าสั่งซื้อทันที 30 ล้านบาท และคาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปีประมาณ 1,200 ล้านบาท

สำหรับการทำบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างบริษัท ไทยฮิว ยางพารา จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชนไทย กับบริษัท ฉงฉิง เจเนอรัลเทรดดิ้ง เคมีคอล จำกัด ภาคเอกชนจีน เพื่อเข้าซื้อที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม หลักเมืองยาง จังหวัดระยอง 300 ไร่ ในราคาไร่ละ 3 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ความร่วมมือการสร้างโรงงานยางคอมพาวนด์ มูลค่า 250 ล้านบาท และโรงงานผลิตล้อยาง ในนิคมหลักชัยเมืองยาง อีก 5,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีการไต่ถามในประเทศไม่น้อยกว่า 60,000 ตันต่อปี ทั้งยังมีกรลงนามสัญญาซื้อขายยางพาราทันที รวมกว่า 1 แสนตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 160 ล้านเหรียญสหรัฐ